

อสมท. ส่งความสุขให้เด็กไทยหัวใจสร้างชาติ



อสมท ส่งความสุขให้เด็กไทยหัวใจสร้างชาติ: นายพลชัย วินิจชัยกุล รอง กก.ผอ.ใหญ่ บมจ. อสมท เป็นประธานเปิดงาน โมเดิร์นไนน์ มหกรรมวันเด็ก'57 : เด็กไทยหัวใจสร้างชาติ ฉลองวันเด็ก ส่งความสุขแบบสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมสนุกสุดหรรษา อาทิ ละครเวทีเรื่อง “มหัศจรรย์วันการ์ตูนบุกโลก ตอน เหล่าฮีโร่รวมพลังปราบราชาปีศาจยาเสพติด”, สานฝันสู่การเป็นผู้ประกาศและดีเจ, สวมมงกุฎเป็นนางสาวไทยรุ่นจิ๋วพร้อมนั่งเก้าอี้นางสาวไทยของจริง เป็นต้น ณ บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี นายกันตภณ พาณิชย์รัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานการตลาดสาขาและบริหารงานลูกค้า บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ จิน่า – อัจฉราภรณ์ กนกนทีสวัสดิ์ นางสาวไทยประจำปี 2556

ไทยพาณิชย์ร่วมกับกองทัพอากาศส่งมอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัย



ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ส่งมอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 2.7 ล้านบาท ภายใต้โครงการ “ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์” ประกอบด้วยการมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม การมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง และการมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 12,000 ผืน สำหรับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิชณุโลก อุบลราชธานี อุตรธานี โดย พล.อ.อ.ธงชัย แจกสัมเมตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และนางองค์อร อภากรณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถบริจาคผ้าห่มจากกองทัพอากาศ คอนเมือง เพื่อออกเดินทางไปส่งไอยู๋ณ ณ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ผ้าห่มที่นำไปมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยหนาว ในครั้งนี้ รวมผ้าห่มรักษ์โลกที่ธนาคารได้นำผ้าเครื่องแบบพนักงานธนาคารไปจัดทำจำนวน 6,000 ผืน เพื่อมอบให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่ประสบภัยหนาวด้วย

Minor และ มูลนิธิ Roy E Heinecke ร่วมกันจัดงานมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน



Minor และ มูลนิธิ Roy E Heinecke ร่วมกันจัดงานมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน แต่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสา ช่วยเหลือชุมชนในปี 2556 นี้ มีน้องๆที่ได้รับทุน 613 คนจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศโดยนักเรียนทุนเหล่านี้ได้รับคัดเลือกจาก โรงเรียนที่ยากจนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงแรมโรงงาน และร้านอาหารในเครือของ Minor และ โรงเรียนต่างๆที่ Minor ได้เข้าไปช่วยบูรณะปรับปรุง ทั้งนี้เพื่อที่จะได้มีการดูแลกัน อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง และยั่งยืน

Minor โดย The Pizza Company 1112 และ DQ Dairy Queen ร่วมกับ YWCA ปากเกร็ด จัดงานปีใหม่ให้กับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส



Minor โดย The Pizza Company 1112 และ DQ Dairy Queen ร่วมกับ YWCA ปากเกร็ด จัดงานปีใหม่ให้กับ เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสมากกว่า 500 คน จากโรงเรียนและมูลนิธิต่างๆ ในบริเวณปากเกร็ด โดยมีการแสดงของน้องๆผู้พิการที่เตรียมซ้อมกันมาอย่างดีและน้องๆภูมิใจที่ได้แสดงให้เพื่อนๆชมในงานปีใหม่ ทั้งต่างดีใจที่ได้เล่นเกมสันทนาการและรับของขวัญมากมาย ตกท้ายด้วยการรับประทาน Pizza และไอศกรีมจาก DQ กันอย่างมีความสุข ส่งท้ายปีเก่า 2013 และต้อนรับปีใหม่ 2014

เครือไทยออยล์ นำสื่อมวลชนชลบุรี ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ สถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่า จ.ระยอง



เครือไทยออยล์ นำโดยคุณเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมงาน และสื่อมวลชนชลบุรี รวมกว่า 40 คน ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ในโครงการ “พัฒนาท่อส่งน้ำจากทะเลไปบ่อเลี้ยงเต่าทะเล” ณ สถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อันสืบเนื่องมาจากโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จังหวัดระยอง โดยมีคุณสุเทพ เจือละออง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความเป็นมาและกิจกรรมของสถานีฯ ซึ่งปัจจุบันได้มีการเพาะเลี้ยงพันธุ์เต่าทะเล และปล่อยคืนสู่ทะเลปีละไม่น้อยกว่า 500 ตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้แก่คณะผู้เยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวชมความงดงามของเกาะ และเรียนรู้งานวิจัยของทางสถานีฯ ปีละไม่ต่ำกว่า 10,000 คน โครงการ “พัฒนาท่อส่งน้ำจากทะเลไปบ่อเลี้ยงเต่าทะเล” นั้น นับเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงและดูแลเต่าทะเล ด้วยการสร้างท่อส่งน้ำทะเลไปยังบ่อเต่าเพิ่มจากเดิมมีเพียง 1 เส้น จัดทำเพิ่มอีก 1 เส้น ในระยะทาง 800 เมตร รวมเป็น 2 เส้น ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถสลับท่อส่งน้ำได้ในกรณีปิดซ่อมแซม หรือต้องการทำความสะอาด ตลอดจนการส่งน้ำแรงดันก็ทำได้รวดเร็ว

ภารกิจเพื่อสังคมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการทำกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่ๆ น้องๆ สื่อมวลชนชลบุรีและเครือไทยออยล์แล้ว กิจกรรมนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะเต่าทะเลที่ใกล้จะสูญพันธุ์ อันจะนำมาซึ่งความสะดวกในการเลี้ยงและวิจัยต่อไป ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันเป็นปณิธานหนึ่งในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมของเครือไทยออยล์ตลอดมา

ขอเชิญสมาชิก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส่งข่าว CSR เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทท่านมาได้ที่

csrclub@lca.or.th